



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๗๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/ ๐๖๖๐ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง สรุปประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/saraburi&/thv> หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
เลขที่รับ ๒๓๕๕
วันที่ ๒ มิ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๔๖

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ ๓ ๗๔๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๕๑๕
วันที่ ๒ มิ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๓๕

งานแผนงาน
และติดตามประเมินผล
เลขที่รับ ๘๓
วันที่ 3 มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา 10.25 น.

กรมป่าไม้ขอส่งสรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมมคมกฤส มาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามสั่งการให้พิจารณาดำเนินการต่อไป

หน้าห้อง สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)
เลขที่รับ ๒๐๕
วันที่ 6 มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15.03 น.

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผ.อ. สานึก, จี (สทรบุรี)

- เพื่อไปตรวจ

- กรมป่าไม้ แจก สรุปกฎหมาย

คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับป่าไม้

สำเนา, หนังสือเวียนกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ และกรมที่ดิน

- ฝ่ายแผนกกฎหมาย

เพื่อพิจารณาคดี, ศึกษาคำพิพากษา

กรมป่าไม้ และกรมที่ดิน

- เพื่อไปตรวจและพิจารณา

จงกมล

(นางสาวศุภรัตน์ สุขธรรมาศ)
เจ้าหน้าที่แผนก

๒๕ ๖/๓/๖๓

(นางสาวอรรณพ แสงแสน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวย

เรียน ผ.อ.

สม

6๕๐๖๓
(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

๒๕๖๓
๖/๓/๖๓



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๘๔๒

ที่ ทส.๑๖๑๑.๑/ว ๑๐๕๕ วันที่ ๑๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจรรยาบรรณกรมป่าไม้

ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดสั่งการให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนสังกัดส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัฐพันธ์ จุจันทรโชติ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สรุปประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ด้วยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำหนดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการสำนักส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสรุปผลการประชุมดังนี้

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ในห้วงระยะเวลา ๗ เดือนที่ผ่านมาจนทำให้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรัฐมนตรีที่มีผลงานโดดเด่นในระดับต้นๆ	ทุกหน่วยงาน
๒	เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้	
	๒.๑ ให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ คือ พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ดำเนินการให้เป็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และมีผลงานให้ประชาชนอย่างแท้จริง	๑. พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ มอบหมาย สสป./สจช./ สคร. ๒. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ มอบหมาย สศม./ สวพ. ๓. พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท มอบหมาย สสป./ สวพ.
	๒.๒ เรื่อง กล้าไม้ ให้มีการตรวจสอบว่ากล้าไม้ที่ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้ว คิดเป็นพื้นที่ป่าจำนวนเท่าไร และเตรียมกำลังผลิตกล้าไม้ให้พร้อม รวมทั้งวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สสป. เป็นหน่วยงานหลัก/ สศม./ สวพ.
	๒.๓ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใดและพื้นที่ใดบ้าง ควรกำหนดให้มีตัวชี้วัดเป็นภาพถ่ายดาวเทียม	สจด.
ข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑	การทำงาน ต้องมีความเข้มแข็ง ตื่นตัวในการทำงาน ว่องไวต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับคำสั่ง ทบทวนคำสั่ง วางแผนการปฏิบัติ และการรายงานเบื้องต้นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา มีการรายงานเป็นระยะ และสรุปเหตุการณ์ให้ทราบ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์	ทุกหน่วยงาน
๒	ในการปฏิบัติงานหรือพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง ต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน	ทุกหน่วยงาน

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	แผนการดำเนินงานใน ปี ๒๕๖๓ ให้ปรับผลสัมฤทธิ์ให้เร็วขึ้น ในส่วนของ กรมป่าไม้คือ งาน คทช. โดยให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญเป็นจังหวัด และจัดทำ road map กำหนดว่าในแต่ละปีจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ไตบ้าง จนถึง ปี ๒๕๖๕ และให้นำเสนอในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรวจเยี่ยม กรมป่าไม้ด้วย	สจต.
๔	ต้องให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริทุกพระองค์ โดยเฉพาะ โครงการพัชรสุธาชวนูรักษ์ โครงการในพื้นที่ป่ารอยต่อผืนป่าตะวันตก เป็นต้น	สคร.
๕	การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ	มอบหมายรองอธิบดีกรมป่าไม้ (สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เป็นผู้กำกับ เร่งรัด /ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ
๖	เรื่อง กฎหมายอนุบัญญัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมกฎหมาย อนุบัญญัติ และนำมาหารือกับอธิบดีกรมป่าไม้ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรายงานให้ ปกท.ทส. ทราบต่อไป	สกม./ สศม./ สจช./สกฎ.
๗	เรื่อง งานประชาสัมพันธ์ กรมป่าไม้ต้องมีโครงสร้างการบริหารงานข้อมูล ข่าวสาร การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, tiktok เป็นต้น	โฆษกกรมป่าไม้/ สบก.
๘	การชี้แจงตอบคำถาม ข้อร้องเรียน ปัญหา การสื่อสารข่าวที่เป็น ข้อเท็จจริง กรมป่าไม้ต้องตอบสนองและชี้แจงทำความเข้าใจกับ ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว	โฆษกกรมป่าไม้/ สบก./ ทุกหน่วยงาน
๙	๙.๑ งาน กพร. ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ กพร. จึงควรมีการพิจารณา ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงเกินไปต้องมีการปรับให้เหมาะสม	กพร.
	๙.๒ ในส่วนของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัดด้าน ความโปร่งใส จริยธรรม ก็ไม่ผ่าน เกณฑ์ ต้องมีการปรับให้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง	สบก./ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
๑๐	เงินนอกงบประมาณ ขอให้ใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ มากที่สุด	ทุกหน่วยงาน
๑๑	ตำแหน่งว่าง ต้องเร่งบรรจุ หากมีตำแหน่งว่างกระทรวงจะนำตำแหน่งไป ปรับใช้ จะทำให้กรมป่าไม้เสียกรอบตำแหน่งไป	สบก.
๑๒	เงินสวัสดิการ ต้องจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน เพื่อความรวดเร็วใน การใช้ตามความจำเป็น	สบก.
๑๓	โครงสร้างของกรมป่าไม้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนอง ต่อการให้บริการประชาชน เฉลี่ยอัตรากำลังที่มีให้เหมาะสมกับภารกิจ ที่มีปริมาณมาก ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และให้ทุกคนช่วยกันทำงาน พร้อมรับการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง	กพร. เป็นหน่วยงานหลัก/ ทุกหน่วยงาน

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑๔	ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๘๘ อัตรา ต้องอบรมปฏิบัติงานที่หน่วยป้องกันและพัฒนา เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมป่าไม้ทุกภารกิจ และจะพิจารณาว่าแต่ละคนเหมาะกับงานใด เป็นการสร้างคนมาเพื่อปฏิบัติงาน	ทุกหน่วยงาน
๑๕	ผู้บังคับบัญชาต้องให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจ ติดตามการปฏิบัติงาน เกาะติดสถานการณ์ ในกรณีที่ทำคดีใหญ่ๆ ผู้บังคับบัญชาต้องเข้าไปช่วยเหลือ	ทุกหน่วยงาน
๑๖	ปฏิทินงานที่สำคัญของกรมป่าไม้ กิจกรรมต่างๆ การประชุมที่กระทรวง เป็นเจ้าภาพ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบหมายสำนักแผนงานและสารสนเทศจัดทำแบบฟอร์ม และรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อรายงาน รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ทราบ	สผส. รวบรวม ทุกหน่วยงานดำเนินการ
๑๗	ในช่วงระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขอให้ทุกสำนักเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วยงาน รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูล และให้ สผส. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และประสาน กยผ. ในกรณีที่มีการจัดเตรียม war room	สผส. เป็นหน่วยงานหลัก/ ทุกหน่วยงานดำเนินการ
๑๘	เรื่อง สายด่วน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บริการประชาชน ต้องจัดตั้งระบบ ติดต่อประสานงานสะดวก ทำงานอย่างรวดเร็ว มีความจริงใจในการทำงาน กรมป่าไม้สนองต่อความต้องการประชาชน จัดสมดุลของการทำงาน จุดที่ต้องเข้มแข็ง จุดที่ต้องอ่อนโยน	สบก. เป็นหน่วยงานหลัก/ ทุกหน่วยงานดำเนินการ
๑๙	ให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นงานเดียวกันไม่แบ่งแยกในความเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทุกหน่วยงาน
๒๐	การนำเสนอ ทุกหน่วยงานต้องพัฒนารูปแบบ presentation การนำเสนอของผู้บริหารให้มีความพร้อมในการนำเสนอ ชัดเจน รวดเร็ว เข้าใจง่าย และสามารถนำเสนอได้หลากหลายเวอร์ชัน เช่น เวอร์ชันนำเสนอแบบ ๕ นาที, ๓ นาที และ ๒๐ วินาที	ทุกหน่วยงาน
เรื่องอื่นๆ		
การซักซ้อมงานวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓		
๑	การซักซ้อมงานวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีการกล่าวต้อนรับ นำเสนอวิดิทัศน์ ผลงาน เป้าหมายดำเนินการ การจัดเตรียม อาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ของหน่วยงาน และทุกหน่วยงานต้องเตรียมพร้อมให้การต้อนรับ รมว.ทส.	ทุกหน่วยงาน
๒	ข้อมูลที่จะนำเสนอ Presentation ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มเติมข้อมูลที่ยากจะนำเสนอให้ รมว.ทส. ทราบ ในภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมคลิปวิดีโอ รูปภาพ และ Power Point ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โฆษกกรมป่าไม้รวบรวม/ ทุกหน่วยงานดำเนินการ

ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๓	งบประมาณที่ใช้เป็นการของบกลาง จำนวน ๒๔๐ ล้านบาท ต้องมีการปรับเป็นจังหวัดเป้าหมายแบ่งเป็นปีๆ เพื่อให้ทราบเป้าหมายที่ชัดเจน นำพื้นที่ ๗๐ จังหวัดที่ได้รับ คทช อำเภอมารประกอบด้วย และให้นำเสนอในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ด้วย	สจต.
๔	การอนุญาตให้ประชาชนหรือเอกชนเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการออกกระเปียบต่างๆ *ให้นำเสนอในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓	สกญ.
งานอื่นๆ		
๑.	การฉีดสเปรย์น้ำหมักกรมป่าไม้ ดำเนินการบริเวณแนวรั้วของกรมป่าไม้ เพื่อลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ และให้มีการจัดทำป้าย “กรมป่าไม้ช่วยลดปัญหา pm ๒.๕”	สบก.
๒.	หน่วยงานที่ต้องให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ให้ความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ	ทุกหน่วยงาน
๓	การติดตั้งจอ LED หน้ากรมป่าไม้ เพื่อจัดการประชาสัมพันธ์หน้ากรมป่าไม้ ให้ดำเนินการหาเครือข่ายเพื่อจัดทำหน้าจอ LED และสนับสนุนงบประมาณ	สบก.
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเป็นการเตรียมการให้หน่วยงานจัดเตรียม เอกสารเรื่องแผน ให้ดำเนินการล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อการดำเนินงาน	ทุกหน่วยงาน
๕	ประเด็น เรื่อง คทช. ที่ต้องดำเนินการ ให้เร่งรัดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ และต้องให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ รังวัด และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการด้วย	สจต.
๖	การเพิ่มพื้นที่ป่าใน คทช ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน กรณีที่ติดเงื่อนไขในพื้นที่ที่มียางพารา ไม้ผล ต้องดำเนินการอย่างไร	สจต.
๗	มอบหมาย สวพ เร่งรัดดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อนำเข้าการประชุม คปช. หรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไป	สวพ.

สำนักแผนงานและสารสนเทศ
กรมป่าไม้